



# เชียงใหม่ นิวส์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 5427 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ★ ราคา 5 บาท ★

## เยาวชน...นภาพร



และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทย แต่นั่นเป็นเพียง ความสวยงามทางกายภาพ แต่ในขณะเดียวกันทุกส่วนใน มฟล.ได้พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพในทุกด้านเพื่อให้ มฟล.เป็นที่รู้จัก

### ติวน้องใหม่เรียนรู้ชีวิตร่วมพล.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดเตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2549 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2549 เพื่อให้เฟรชชีน้องใหม่ได้เตรียมความพร้อมกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เทอด เทศประทีป รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า ด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า "ปลูกป่า สร้างคน" เป็นภารกิจ สำคัญของชาว มฟล.ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่รวมถึงภายนอก ร้ว มฟล.และภูมิภาคในเขตภาคเหนือ รวมทั้งพระปณิธานของสมเด็จพระย่าที่ทรงเน้นถึงการสร้างคน เป็นสิ่งที่ มฟล.น้อมรับและมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไป รับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญคือการทำให้คนในประเทศไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคทางภาคเหนือมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา มฟล.ได้พัฒนาจนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ

มากยิ่งขึ้น โดยรวมไปถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

อย่างไรก็ตาม มฟล.ได้จัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus ซึ่งถือเป็นปีแรกที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการปฏิบัติตนที่ถูกที่ควร การแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับการเรียนและการทำกิจกรรม เพื่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้เสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื่อ เป็นปูพื้นฐานที่ดีในการเรียน ทั้งนี้ ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในโลกต้องเรียนรู้และตามให้ทัน ต้องยอมรับว่ามีเด็กจากหลากหลายพื้นที่เข้ามาศึกษาใน มฟล. และแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นการจัดกิจกรรม How to Live and Learn on Campus จะมีส่วนช่วยนักศึกษาใหม่ได้มาก เพื่อให้หนักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และรู้จักการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในทางที่เหมาะสม และที่สำคัญเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสำหรับการเรียนได้อย่าง มีคุณภาพ